



สารพันปัญหา? สารน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ขอสะพานลอยให้นักเรียนเรียน คุณชัย เสดเดอร์

ดิฉันเป็นแม่ที่มีลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ถนนสาย 345 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี ใ้ไร้ขอความกรุณาเป็นกระบอกเสียงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยพิจารณาจัดสร้าง "สะพานลอย" คนข้ามถนนให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกดังกล่าวด้วย

เนื่องจากสภาพถนนที่มีหลายช่องจราจร และการข้ามถนนตรงจุดนี้ นักเรียนและผู้ปกครองต้องใช้วิธีเดินลัดเลาะลอดใต้สะพานกลับรถ เสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชน และถูกดักจับปัสัน เนื่องจากเวลากลางคืนไม่มีไฟส่องสว่าง

นอกจากจะมีโรงเรียนของลูกดิฉันแล้วยังมีโรงเรียนเตรียมอุดมพร้อมเกล้าฯ ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน และได้รับผลกระทบจากการไม่มีสะพานลอยข้ามถนนใช้เช่นกัน

ในอดีตเคยมีการรวบรวมรายชื่อเสนอถึงหน่วยงานระดับเทศบาลและกรมทางหลวงเพื่อให้พิจารณาจัดสร้างสะพานลอยให้แต่เรื่องก็เงียบหายไปกับสายลม ดิฉันและกลุ่มผู้ปกครองจึงใ้ไร้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาจัดสร้างสะพานลอยคนข้ามถนนให้กับเด็กๆต่อไป.

วันทนีย์ ผู้ปกครอง

ตอบ คุณวันทนีย์

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ถนนสาย 345 เส้นนี้ น่าจะเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและ



ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวการร้องขอให้สร้างสะพานลอยข้ามถนนบนถนนสายนี้ในหลายจุด

เพราะจะให้เดินข้ามถนน 6 เลน ที่ไม่มีทางม้าลายและสะพานลอย มีเพียงช่องทางเดินเล็กๆบริเวณเกาะกลางถนน ต้องถือว่าผจญภัย

■■ เด็กๆขอสะพานลอยข้ามถนนหน้าโรงเรียน สงสัยต้อง
รมว.คมนาคม ออกแรงจัดให้ ■■ ลวงโลกหรือของจริง
น้ำมันจากขยะพลาสติก ■■

เสี่ยงอันตรายมากๆ

ความรับผิดชอบของหน่วยงานนี้ ไม่ใช่มีแค่เรื่องของ การก่อสร้างถนนหนทางเพียงเท่านั้น ที่จริงไม่ต้องให้ร้องขอ เรื่องของสะพานลอยคนข้าม น่าจะเสนอโครงการก่อสร้างมาพร้อมๆกัน

โดยเฉพาะถ้าพบว่าพื้นที่โดยบริเวณไหน เป็นพื้นที่ชุมชน มีบ้านเรือนพักอาศัยหนาแน่น มีตลาด มีวัดวาอาราม ที่สำคัญคือสถานศึกษา โรงเรียน หรือถ้าพบที่หลังมีการร้องขอก็ไม่ควรเพิกเฉย

เรื่องนี้จะให้หน่วยท้องถิ่นประสานไปยังกรมทางหลวงถึงต้องรอเวลาสั้นเนิ่นนานอีก เพราะกรมทางหลวงยุคนี้ เหมือนจะเน้นแต่เมกะโปรเจกต์ มอเตอร์เวย์เชื่อมต่อเส้นทางจังหวัด งบก่อสร้างเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน ล้านบาทโน่น

จริงหรือไม่ครับท่านอธิบดี อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ที่เคารพ

ก็ต้องขอร้องแถมที่องดังๆไปถึง รมต.ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ใส่ใจสนใจ เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อบริการประชาชนอยู่แล้ว

ล่าสุดก็เห็นไปเร่งแก้ไขหน้างาน ถนนแจ้งวัฒนะ 2 ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ยังไม่รวมโครงการปรับปรุงถนนอีกหลายสาย เช่น ถนนสุวินทวงศ์ที่ก่อสร้างมาหลายปี ไม่แล้วเสร็จซักที

แต่รอบนี้คงฝากสะกิดอธิบดีแรงๆให้ช่วยดูแลเรื่องสะพานลอยคนข้าม เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ

พื้นที่ตามพิภพที่แจ้งมาเลยครับ ท่านรัฐมนตรี!

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th

■ น้ำมันจากขยะพลาสติก ทำได้จริงหรือไม่
เรียนคุณชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหาฯ

เห็นมีคลิปเผยแพร่ทางไลน์ ทางโซเชียลว่า คนไทยสุดเจ๋งผลิตน้ำมันจากขยะได้แล้ว โดยเปิดโรงงานใหญ่โตกันที่พื้นที่จังหวัดชายแดน จังหวัดสระแก้ว

คลิปที่ส่งต่อกันมอกว่าเป็นเครื่องสกัดน้ำมันที่ผลิตกันโดยคนไทย วิจัยโดยคนไทย ในการสกัดน้ำมันจากขยะพลาสติก เป็นพลังงานจากน้ำมันที่สามารถนำมาใช้งานกับเครื่องยนต์ได้จริง

บริษัทชื่อภาษาอังกฤษ มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่แสดงตัวเหมือนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนมาบรรยายอ้างว่าผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก ได้น้ำมันเกรดดีเยี่ยม มีตัวอย่างน้ำมันให้ดู บอกว่าโรงงานที่ตั้งมูลค่าเป็นร้อยล้านบาทจะทำให้คนไทยร่ำรวยกันจากน้ำมันที่ผลิตขึ้น

ที่สงสัยคือในคลิปบางส่วนยังทะแม่งๆ เพราะไม่เห็นมีหน่วยงานราชการมายืนยัน หมายซ้ำ มีการพูดทำนองเชิญชวนเรื่องการร่วมมือกับโรงงานไม่รู้จะออกทำนองขายหุ้น หรือชวนลงทุนหรือไม่กลัวจะเป็นรูปแบบแชร์ลูกโซ่รูปแบบของการขายหุ้นลงทุนเหมือนเดิมอีก

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูว่าจริงหรือไม่ ถ้าจริงก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทยที่จะมีแหล่งพลังงานเพิ่มเติม แต่ถ้าไม่จริง เป็นแค่หลอกลวงชวนลงทุน ขายหุ้นแชร์ลูกโซ่อะไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการก่อนที่ จะเกิดความเสียหายวงกว้าง.

สันติ สระแก้ว

ตอบ คุณสันติ



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ไม่แน่ใจเรื่องหลักการวิชาการเห็นว่า มีผลงานวิจัยอยู่บ้าง เรื่องการนำขยะหรือวัสดุประเภทพลาสติก เมื่อหลอมละลาย สามารถสกัดออกมาเป็นน้ำมันได้

เพียงแต่จะได้ในปริมาณที่นำไปใช้กับเครื่องยนต์ทั่วโลกได้พอใช้งาน



ได้จริงหรือเปล่า

หน่วยงานในกระทรวงพลังงานของ
รมต.สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน
พอจะมีเวลาไปดูคลิปที่ว่า และให้คำตอบได้
หรือไม่ นั่นก็คงไม่ยาก เสิร์ชหาที่กูรู GOOGLE
ดูก็เจอแล้ว

แต่เบื้องต้นคงต้องรบกวนฝากทางพื้นที่
ท่านผู้ว่าฯวิจิต ชาติไพบูลย์ ผวจ.สระแก้ว ที่เพิ่ง
สั่งการที่มงานจังหวัดกวาดล้างจับกุมขยะอุตสาหกรรม
ลักลอบส่งขายร้านรับซื้อของเก่าเมือง
สระแก้ว ไม่รู้ว่ามีบางส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีนี้
ด้วยหรือไม่

ฝากสำรวจตรวจตราประเด็นนี้อีกทางครับ!

ชัย เฮดเดอร์

chai.n@thairath.co.th